

ตุลาคม 2557

คณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP สามารถตกลงให้แนวทางการเจรจาข้อเสนอการเปิดตลาดการค้าสินค้าเบื้องต้น ผลักดันให้ยื่นข้อเสนอการเปิดตลาดด้านการค้าสินค้าภายใต้กรอบ RCEP

คณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP ได้หารือร่วมกันเพื่อผลักดันให้มีรูปแบบการเปิดตลาดด้านการค้าสินค้าสำหรับข้อเสนอยกเลิกภาษีนำเข้าในกลุ่มแรก (Initial Offer) เพื่อเตรียมแลกเปลี่ยนข้อเสนอดังกล่าวในช่วงปลายปีนี้ ระหว่างการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP ครั้งที่ 6 ณ ประเทศอินเดีย

นายธวัชชัย โสภาสถียรพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาการแทนอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP รอบเพิ่มเติม (RCEP TNC Intersessional Meeting) ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2557 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ได้พยายามผลักดันให้มีท่าทีร่วมกันในรูปแบบการเปิดตลาดการค้าสินค้า โดยในเบื้องต้น สามารถสรุปได้ว่า ข้อเสนอเบื้องต้น (Initial Offer) ของสมาชิก RCEP ทุกประเทศจะต้องเป็นรายการสินค้าที่ยกเลิกภาษีศุลกากรทันทีนับตั้งแต่วันที่ความตกลงมีผลใช้บังคับและยกเลิกภาษีศุลกากรภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยพิจารณาจากจำนวนรายการสินค้าและมูลค่าสินค้าทั้งหมด อย่างไรก็ตาม สมาชิก RCEP ทั้ง 16 ประเทศยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะพร้อมเปิดตลาดสำหรับข้อเสนอเบื้องต้นได้มากน้อยแค่ไหน ดังนั้น อาเซียนจึงร่วมกันผลักดันให้จัดทำข้อเสนอเบื้องต้น ประกอบด้วย รายการสินค้าที่ยกเลิกภาษีทันทีนับจากความตกลงมีผลใช้บังคับใช้ร้อยละ 65 ของรายการสินค้าและมูลค่าสินค้าทั้งหมด และอีกร้อยละ 15 ให้ทยอยยกเลิกภาษีในระยะเวลา 10 ปี และเรียกร้องให้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวภายในการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP ครั้งที่ 6 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2557 ณ ประเทศอินเดีย

นอกจากเรื่องการค้าสินค้าแล้ว มีการหารือเรื่องการการค้าบริการและการลงทุน โดยที่ประชุมเร่งให้คณะทำงานด้านการค้าบริการและการลงทุนหาข้อสรุปในเรื่องรูปแบบการเจรจาเปิดตลาดโดยเร็ว และกำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงาน (roadmap) ของการเจรจาการค้าบริการและการลงทุนให้ชัดเจน เพื่อให้ทันกับเป้าหมายการสรุปผลการเจรจา RCEP ภายในสิ้นปี 2558 ขณะที่การเจรจาในประเด็นอื่นๆ อาทิ เรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กำหนดให้หารือในรายละเอียดในการประชุมครั้งต่อไป

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ประกอบด้วยสมาชิก 16 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์ โดยผู้นำ RCEP ได้กำหนดเป้าหมายให้สรุปผลการเจรจา RCEP ภายในสิ้นปี 2558 โดยมีอาเซียนเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในภูมิภาค RCEP ซึ่งจะกลายเป็นเขตการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมประชากรกว่า 3 พันล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของประชากรโลก มีมูลค่าการค้ารวมกันสูงถึง 10.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 29 ของการค้าโลก และครอบคลุมตลาดส่งออกของไทยกว่าร้อยละ 57 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด